

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2562

ที่ ศธ 04002/ว38 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงทุกโรงเรียน และ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงทุกศูนย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดแห่งหนึ่ง โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรกำชับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑ ไม่ควรพิจารณามอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ทำหน้าที่การเงิน (เขียนเช็ค การรับและการเบิกจ่ายเงิน) ในรายการที่มีวงเงินสูง เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างชั่วคราวกระทำการทุจริตและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นช่องทางในการทุจริตได้ง่าย

๒ เพื่อเป็นการป้องกัน บ่อน้ำขุ่น ยับยั้งมิให้เกิดความเสียหาย กรณีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่มีขอบด้วยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กำชับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่สัมพันธ์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพของระบบการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งให้ความสำคัญ ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เหมาะสมรัดกุมเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกัน บ่อน้ำขุ่น ยับยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลเพียงคนเดียวปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

๒.๒ กำชับให้เพิ่มมาตรการในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาในการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

/ สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม มิให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ จึงขอให้พิจารณากระบวนการบริหารจัดการ-ด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ-ด้านการเงิน การคลังของหน่วยงาน ให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒

ที่มา [สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)